



MSC-P09/2568

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วัสดุสิ้นเปลือง และให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร โดยบริษัทได้ตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ทั้งในส่วนการดำเนินงานของบริษัทตลอดจนบริษัทย่อยและบริษัทร่วมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด พร้อมทั้งเสริมสร้างอาชีพอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแก่ทุกคนในองค์กร เพื่อการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

คำนิยาม

บริษัท หมายถึง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด และ บริษัท เมโทรโปรเฟสชันแนลโปรดักส์ จำกัด

บริษัทร่วม หมายถึง บริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม หมายถึง การบริหารจัดการพลังงาน น้ำ ขยะ ของเสีย และมลพิษ รวมถึงการจัดการกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

อาชีพอนามัย หมายถึง การส่งเสริม ควบคุม ดูแล ป้องกันโรคและอุบัติเหตุต่างๆ รักษาสุขภาพอนามัยผู้ประกอบอาชีพให้มีความปลอดภัย ทั้งร่างกาย จิตใจ รวมทั้งการคุ้มครองได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

แนวการปฏิบัติ

1. บริษัทมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อตกลงกับลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และการบริการของบริษัท พร้อมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. บริษัทได้ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำมาเป็นหนึ่งในปัจจัยในการบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการตามนโยบายของบริษัท ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการขนส่ง การบริหารจัดการอาคาร และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในทางตรงและทางอ้อม

3. บริษัทมีการบริหารจัดการทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้น้ำ ไฟฟ้า และการจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจนการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

4. บริษัทมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและเหมาะสม โดยการประเมินและปรับปรุงพื้นที่การทำงานให้ถูกต้องถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมทั้งจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเบื้องต้นตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือการทำงานที่ถูกต้อง และการจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อลดอุบัติเหตุ และป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานในการระบุปัญหาความปลอดภัยและปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยการตรวจสอบและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

5. บริษัทมีการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีความตระหนักและปฏิบัติตามแนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งตอบสนองต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัย และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืน

6. บริษัทสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อสังคม ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

การทบทวนนโยบาย

บริษัทจะทบทวนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายดังกล่าว มีความสอดคล้องถูกต้องตามข้อกำหนดและข้อบังคับทางกฎหมาย

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมนี้ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 เป็นต้นมา ทั้งนี้ บริษัทได้มีการทบทวนทุกปี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

ลงชื่อ **สรรวิชญ์ เศรษฐพรพงศ์**
(นายสรรวิชญ์ เศรษฐพรพงศ์)
ประธานกรรมการบริษัท